



# Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

126 - PHỐ LÊ LỢI - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3836.308 - 0227.3836.544  
0227.3832.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



## Xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu ở Hưng Hà

Thực hiện Đề án số 02/ĐA-TU, ngày 20/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022 - 2025", sau hơn 2 năm triển khai, việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu ở Hưng Hà được thực hiện nghiêm túc, sát thực tiễn, tạo nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.

### Phát huy sức mạnh chi bộ kiểu mẫu

Chi bộ thôn Đông Lạc, xã Minh Khai hiện có trên 30 đảng viên. Thực hiện xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, Chi bộ đã ban hành nghị quyết, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên và đưa ra lộ trình thực hiện cụ thể. Với đặc thù là thôn trung tâm của xã, luôn tiềm ẩn

những yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, an toàn giao thông, Chi bộ đã ra chủ trương và lãnh đạo tuyên truyền, vận động nhân dân lắp đặt camera an ninh trên địa bàn. Bà Phạm Thị Hiền, Bí thư Chi bộ cho biết: Chúng tôi đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề triển khai thực hiện nội dung đảng kỳ "Vận động, tuyên truyền đảng viên, nhân dân chung tay cùng

chính quyền địa phương lắp đặt camera trên địa bàn thôn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự". Đồng thời, phân công từng đảng viên phụ trách tuyên truyền đến từng gia đình. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, sự vào cuộc trách nhiệm của mỗi đảng viên, người dân trong thôn đều tích cực hưởng ứng tham gia, trong vòng chưa đầy nửa năm toàn thôn đã lắp được 14 mắt camera trị giá gần 50 triệu đồng do bà con tự nguyện đóng góp và ngân sách xã hỗ trợ. Qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, giải quyết thấu đáo những vụ việc mất an ninh trật tự tại địa bàn.

Giờ đây, người dân thôn Đông Lạc luôn cảm thấy yên tâm về an ninh trật tự của thôn. Để đạt được kết quả đó phải kể đến sự tiên phong, gương mẫu, đồng lòng của các đảng viên trong Chi bộ. Ông Phạm Quang Sửu, thôn Đông Lạc phần khởi chia sẻ: Với tinh thần "Đảng viên đi trước làng nước theo sau", các đảng viên của Chi bộ rất hăng hái tham gia, nhất là các đảng viên cao tuổi đều tiên phong tuyên truyền, vận động gia đình, con cháu tập trung đóng góp kinh phí lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn.

(Xem tiếp trang 3)  
THANH THÚY



Các chi bộ trường học đẩy mạnh thực hiện chi bộ kiểu mẫu theo các nội dung đăng ký trong năm 2024.

## HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH

### Vận động 20 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, từ thiện

Từ đầu năm 2024 đến nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Tiêu biểu, Hiệp hội tích cực tham gia phân biện, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến doanh nghiệp; thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, kịp thời báo cáo, đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các hội nghị, tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp cho hội viên. Vận động cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ gần 20 tỷ đồng tặng quà tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện.

Từ nay đến cuối năm, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tập trung tổ chức một số hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại trong nước và quốc tế để hỗ trợ cho hoạt động hợp tác đầu tư, thương mại, kết nối thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chủ động rà

soát, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, các cấp, các ngành giải quyết, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh ổn định. Triển khai thực hiện hiệu quả Bộ chỉ số DDCI năm 2024, phần đầu

hoàn thành trong tháng 11 để báo cáo UBND tỉnh theo kế hoạch. Tiếp tục phát triển hội viên, phần đầu năm 2030 có trên 50% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia Hiệp hội và các hội thành viên.

KHÁC DUẤN



Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao quà cho các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công Thái Bình, cơ sở 2.

## Thúc đẩy làm kinh tế VAC theo hướng nông nghiệp hữu cơ

Sau tháng đầu năm 2024, các cấp hội làm vườn trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức thành công đại hội hội làm vườn các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029. Hội Làm vườn tỉnh tổ chức 9 lớp tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây được liệu cho 270 hội viên, nông dân; xuất bản và cung cấp 1.100 cuốn bản tin "Kỹ thuật và quản lý VAC"

cho các đơn vị, cơ sở hội để cập nhật, bổ sung kiến thức khoa học kỹ thuật về sản xuất VAC cho hội viên, nông dân. Cùng với đó, hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tham quan học tập mô hình cho hội viên được các cấp hội chú trọng, góp phần thúc đẩy phong trào làm kinh tế VAC và xây dựng nông thôn mới.

Phát huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2024, Hội Làm vườn tỉnh tiếp tục chú trọng xây dựng, củng cố

tổ chức hội vững mạnh; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tích tụ ruộng đất, chuyển sang sản xuất hàng hóa tập trung, đẩy mạnh tái cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; thúc đẩy thực hiện phong trào làm kinh tế VAC theo hướng nông nghiệp hữu cơ; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức tin dụng để hỗ trợ hội viên đầu tư phát triển sản xuất.

NGUYỄN TRIỆU

## QUỲNH PHỤ

### Đối thoại với 29 gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án cụm công nghiệp Đông Hải

Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức đối thoại với 29 gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi thực hiện dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Hải.

Dự án cụm công nghiệp Đông Hải do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen làm chủ đầu tư, tổng diện tích quy hoạch khoảng 50ha. Dự án được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 là 22,5ha, đến nay đã hoàn thiện hạ tầng và có nhà đầu tư thứ cấp thuê xây dựng nhà xưởng sản xuất, kinh doanh. Giai đoạn 2, diện tích cần giải phóng mặt bằng (GPMB) hơn 27,5ha đất nông nghiệp và đất chuyển đổi của 191 hộ thuộc 3 thôn: Đông Cù, Đông Kỳ, An Vỹ của xã Đông Hải. Với quyết tâm bàn giao mặt bằng đúng thời hạn cho nhà đầu tư, huyện Quỳnh Phụ chỉ đạo các phòng chuyên môn triển khai các bước theo quy trình, tích cực phối hợp với địa phương tập trung tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và đồng thuận. Từ vài chục hộ đồng thuận ban đầu, đến nay trong tổng số 191 hộ đã có 153 hộ đồng thuận, còn lại 29 hộ đất nông nghiệp và 9 hộ có đất chuyển đổi chưa đồng thuận. Hiện tại các hộ đồng thuận giao đất cho địa phương để thực hiện dự án được Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện phối hợp với chủ đầu tư tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định.

Tại buổi đối thoại, các gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp thuộc diện thu hồi nêu một số kiến nghị về nâng giá đất đền bù, đối đất nông nghiệp để tiếp tục canh tác... Lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ và đại diện các phòng chuyên môn đã giải đáp những ý kiến, kiến nghị về giá đền bù phải thực hiện theo quy định của Nhà nước, quỹ đất của địa phương hạn hẹp trong khi các dự án đầu tư vào xã nhiều, mong muốn các gia đình phát huy phát triển nông nghiệp của huyện, đồng thuận giao đất, nhận tiền đền bù để dự án triển khai theo đúng tiến độ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Trường hợp các hộ dân không đồng thuận giao đất, huyện sẽ thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

NGUYỄN CƯỜNG

# Sức mạnh "40"

(Xem trang 2)



Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đông Hưng kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn vay của gia đình chị Trần Thị Thoan, thôn Phương Cúc, xã Đông Hưng.



Quét mã QR để xem Báo Thái Bình điện tử tại địa chỉ <https://baothaibinh.com.vn>



Quét mã QR để xem phiên bản báo in trên Báo Thái Bình điện tử



Quét mã QR để xem Fanpage Báo Thái Bình điện tử tại địa chỉ <https://www.facebook.com/baothaibinh.com.vn>